

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 29 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 01/3/2022 của HĐND huyện Tuần Giáo về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 2

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Giải quyết việc xâm canh đất tại xã Phình Sáng của các hộ dân xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa và xã Phình Sáng?

Trả lời:

Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc, đã thành lập Tổ công tác cùng phối hợp với huyện Tủa Chùa, xã Xá Nhè nhiều lần đến thực địa để tuyên truyền, yêu cầu chấm dứt tình trạng xâm canh, xâm cư và tổ chức cho người dân ký cam kết không xâm canh, xâm cư (*một số hộ dân đã ký cam kết*). Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo UBND xã Phình Sáng thông báo đến các hộ dân, lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ. Tuy nhiên đến nay tình trạng xâm canh, xâm cư vẫn còn xảy ra. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, kéo dài.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ, UBND xã Phình Sáng và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa để tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt tình trạng xâm canh, xâm cư nêu trên.

2. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân xã Nà Sáy góp đất trồng cây cao su?

Trả lời:

Sau khi rà soát, tổng hợp có 10 trường hợp tại xã Nà Sáy chưa được cấp GCNQSD đất góp đất trồng cây cao su, cụ thể:

- Đã thực hiện đo đạc, trích lục bản đồ, lập hồ sơ cho 08 trường hợp, hiện nay UBND xã Nà Sáy đang hướng dẫn các hộ gia đình hoàn thiện hồ sơ. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Nà Sáy đẩy nhanh tiến độ và cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình trong thời gian sớm nhất.

- Còn 02 trường hợp chưa lập được hồ sơ với lý do: 01 trường hợp có chồng đang chấp hành án tù giam; 01 trường hợp qua kiểm tra thực tế không trồng cây cao su nên đang thực hiện đưa ra khỏi phân diện tích góp đất trồng cây cao su.

3. Thực hiện việc xác minh quy trình khai thác gỗ thông do người dân bản Hua Sa A trồng?

Trả lời:

UBND huyện đã giao Hạt kiểm lâm huyện hoàn thiện hồ sơ việc khai thác gỗ thông do người dân bản Hua Sa A gửi Chi cục kiểm lâm (sau đó Chi cục kiểm lâm chuyển hồ sơ cho Công an huyện Tuần Giáo) để điều tra, làm rõ. Tuy nhiên đến nay chưa có luận điều tra của Công an huyện. Đồng thời UBND huyện cũng đã chỉ đạo UBND xã Tỏa Tình phối hợp với Hạt Kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tạm dừng việc khai thác và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau khi có kết luận của cơ quan điều tra.

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA

1. Kiến nghị đề nghị cấm biển chỉ dẫn đường giao thông tại điểm giao giữa Quốc lộ 6 và đường rẽ vào xã Rạng Đông?

2. Việc đầu tư, sửa chữa nâng cấp 02 tuyến mương phục vụ sản xuất và đi lại canh tác của người dân: Tuyến từ nhà ông Phong Yên đến Lâm trường và tuyến từ nhà Ông Ký đến bờ suối Nậm Hôn thị trấn Tuần Giáo?

Trả lời:

Về 02 kiến nghị này UBND huyện trả lời như sau:

- Đường giao thông điểm giao giữa Quốc lộ 6 với đường rẽ vào xã Rạng Đông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên quản lý, do đó thẩm quyền cấm biển báo rẽ thuộc Sở Giao thông vận tải; về nội dung này UBND huyện sẽ có ý kiến trao đổi, đề xuất với Sở Giao thông vận tải.

- Tuyến kênh từ nhà ông Phong Yên đến Lâm trường và tuyến từ nhà ông Ký đến bờ suối là công trình thoát nước trên tuyến QL279 thuộc phân Khu quản lý đường bộ II Bộ GTVT quản lý (do Công ty quản lý đường bộ 226 trực tiếp quản lý duy tu, bảo dưỡng hàng năm). Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra thực tế và có văn bản (Văn bản số 75/CV-KTHT ngày 29/9/2021 của phòng KT-HT) gửi Công ty quản lý đường bộ 226 xem xét, có kế hoạch sửa chữa và ý kiến trả lời bằng văn bản trước ngày 10/10/2021. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi của Công ty quản lý đường bộ 226. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục thông tin, trao đổi và đề nghị Công ty quản lý đường bộ 226 để sớm sửa chữa, nâng cấp 02 tuyến mương trên để phục vụ sản xuất và đi lại của người dân.

3. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu bê tông bản Hiệu xã Chiềng Sinh để giải quyết những khó khăn về đi lại của nhân dân?

Trả lời:

Vướng mắc về đường dây 110KV trong thi công công trình cầu bê tông bản Hiệu xã Chiềng Sinh đã được giải quyết xong, UBND huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành nốt khối lượng còn lại sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

4. Sửa cống tại đoạn của từ bản Hát Khoang lên bản Hua Mức 1 xã Mường Mùn để không ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác của nhân dân?

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Pú Xi tập trung lực lượng tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh bị tắc. Về phần ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác của nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án các công trình huyện) đến kiểm tra và thống nhất phương án giải quyết với các hộ dân.

5. Phương án giải quyết đền bù 13,1m² đất của ông Lò Văn Lanh, ngã ba trung tâm xã Nà Sáy?

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình huyện chủ trì, phối hợp Trung tâm QL đất đai kiểm tra và đang lập phương án thu hồi, bồi thường diện tích đất nêu trên theo quy định.

B. TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 3

I. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP

Việc giải quyết những vướng mắc giữa đường nội đồng của bản Pom Ban xã Quài Tở với đất thổ cư của Ông Vũ Thanh Bình, năm 2019 đã có tổ công tác của huyện phối hợp với UBND xã, có hồ sơ, biên bản gửi phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện, đến nay chưa giải quyết xong?

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật, điều chỉnh hướng tuyến đường tại vị trí trên theo ý kiến đề nghị của nhân dân bản Pom Ban và UBND xã Quài Tở trong Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tuần Giáo, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu cho UBND huyện thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Việc giải quyết tranh chấp đất rừng giữa bản Thẩm Mú xã Pú Xi với bản Huổi Nôm xã Mường Khong?

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết, kết quả:

- Phần diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ làm chủ rừng sẽ tiếp tục giao khoán cho cộng đồng bản Huổi Nôm, xã Mường Khong quản lý, bảo vệ.

- Phần diện tích ngoài diện tích rừng giao của Ban quản lý rừng phòng hộ tại khoảnh 5, tiểu khu 606, Ban quản lý rừng phòng hộ đang thực hiện rà soát diện tích và lập phương án đề xuất, hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh quyết định giao đất, giao rừng cho đơn vị. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, diện tích đó Ban quản lý rừng phòng hộ sẽ khoán lại cho cộng đồng bản Thảm Mú, xã Pú Xi quản lý, bảo vệ và hưởng lợi.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo UBND các xã: Pú Xi, Mường Khong phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn.

2. Việc xác minh và trả lời nhân dân về diện tích đất nương và rừng bị phá ở khu vực rừng giáp ranh giữa bản Phiêng Pi xã Pú Nhung với bản Rạng Đông xã Rạng Đông?

Trả lời:

Ngày 14/12/2021, Tổ công tác của UBND huyện đã phối hợp với UBND xã Rạng Đông, UBND xã Pú Nhung cùng 02 trưởng bản (bản Rạng Đông và bản Phiêng Pi) tiến hành kiểm tra tại hiện trường. Qua kiểm tra diện tích nương phát là 1.781 m² và đã giao cho Cộng đồng bản Rạng Đông quản lý từ năm 2014; người phát nương là ông Sùng A Sinh bản Phiêng Pi, xã Pú Nhung (*ông Sinh có trình bày diện tích này trước đây của ông Sinh canh tác, đến năm 2019 bỏ không canh tác, nay quay lại phát nương do không biết khu vực này đã đưa vào giao rừng cho Cộng đồng bản Rạng Đông*). Hiện trạng thực tế vị trí này có cây gỗ tái sinh rải rác.

Sau buổi làm việc Tổ công tác thống nhất với UBND 02 xã, trưởng 02 bản và ông Sùng A Sinh một số nội dung sau:

1. Yêu cầu ông Sùng A Sinh bản Phiêng Pi, xã Pú Nhung người phát nương phải dừng ngay việc phát nương, không đốt dọn để tái sinh thành rừng. Dù là nương cũ của gia đình trước đây nhưng nay thuộc địa giới hành chính xã Rạng Đông, đồng thời đã giao rừng cho Cộng đồng bản Rạng Đông quản lý (*được sự nhất trí của ông Sùng A Sinh và đại diện 02 bản Phiêng Pi xã Pú Nhung, bản Rạng Đông xã Rạng Đông, có biên bản làm việc gửi kèm*).

2. Yêu cầu UBND xã Pú Nhung tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân bản Phiêng Pi và các bản khác trên địa bàn xã trước đây có đất canh tác thuộc địa giới hành chính của xã Rạng Đông tại khu vực giáp ranh giữa 02 xã Rạng Đông và Pú Nhung, nay đã tái sinh thành rừng thì không được quay lại canh tác do đã giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng bản Rạng Đông quản lý.

3. Yêu cầu UBND xã Rạng Đông chỉ đạo bản Rạng Đông tăng cường công tác tuần tra rừng để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về lâm

nghiệp đối với các diện tích rừng đã được nhà nước giao cho bán quản lý, bảo vệ hiện đang được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA

1. *Việc đề nghị làm rãnh thoát nước phía ta luy dương tuyến đường bê tông nội bản Tênh Lá xã Pú Nhung vì khi có mưa, nước tràn qua đường gây sạt lở phá hỏng đường?*

2. *Việc đề nghị làm rãnh thoát nước đường bê tông từ bản Phiêng Pén đến bản Co Sản xã Mùn Chung, một số đoạn do mưa đã bị đất và rác trôi trên ta luy xuống mặt đường, gây khó khăn cho người dân đi lại?*

Trả lời:

Về hai nội dung này UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Pú Nhung và UBND xã Mùn Chung huy động nhân dân của các bản trên nạo vét rãnh đất, hót đất, rác trên mặt đường, đắp bổ sung các điểm sạt, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện.

Việc đầu tư bổ sung rãnh thoát nước UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra và bố trí nguồn kinh phí đầu tư trong thời gian tới.

3. *Việc đề nghị sửa chữa khắc phục tình trạng vỡng của cáp treo và bị tắc tuyến ống dẫn nước sang cánh đồng Nà Lo, bản Nong Tóng xã Nà Tông?*

Trả lời:

UBND huyện đã giao UBND xã Nà Tông chỉ đạo Tổ hợp tác tạm thời khắc phục được tình trạng thiếu nước tưới cánh đồng Nà Lo. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu bổ sung kinh phí để kiên cố hóa tuyến kênh đảm bảo nước tưới cho sản xuất.

4. *Việc đầu tư bể chứa nước trên đầu nguồn cho bản Phình Cứ xã Ta Ma?*

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình kiểm tra, khảo sát và sẽ cố gắng xem xét, bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng bể chứa nước trong thời gian tới.

5. *Giám sát việc giải quyết ý kiến của cử tri khối Đoàn kết, thị trấn Tuần Giáo đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng có phương án giải quyết các vướng mắc, đền bù, giải phóng mặt bằng dự án nắn suối giai đoạn 1 tại khối Đoàn Kết thị trấn Tuần Giáo để nhân dân ổn định cuộc sống?*

Trả lời:

Hiện nay Hội đồng GPMB công trình nắn suối và tái định cư thị trấn đang thực hiện thẩm định phương án; UBND huyện đã chỉ đạo Hội đồng GPMB công trình khẩn trương hoàn thành phương án và giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến công tác đền bù, tái định cư của dự án.

6. *Việc bàn giao Đường bản Nong Tóng đã làm xong khoảng một năm,*

nhưng chưa thấy chủ đầu tư bàn giao lại cho xã, cho bản để quản lý, sử dụng?

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo BQLDA các công trình bàn giao dự án cho UBND xã Nà Tông quản lý, khai thác.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức